



คนเด่นคนดัง

■ ตะหันตลาดทุน

## 'สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์' ชีวิตดีดีกับเครื่องฉายแสงมะเร็ง

**ส**มพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิซิเนสโซโลเม้นท์ (BIZ) ว่าที่น้องใหม่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องฉายแสง แปรนันด์ Varian

ด้วยความรู้และเชี่ยวชาญ "สมพงษ์" ถือเป็นผู้มีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนารักษาโรคมะเร็งให้พัฒนาจากวิธีเดิมๆ ที่ใช้เครื่องเดิมโคบอลต์ 60 ใช้แร่ธรรมชาติ มีความแรงของแสงรังสีสูง สู่อุปกรณ์ฉายแสงด้วยเทคนิคการรักษาทันสมัยด้วยวิธีแปรความเข้มของแสง เป็นวิธีที่มีผลให้มะเร็งเป้าหมายที่ต้องการฆ่าทำลายได้ผลดีขึ้นหรือตรงเป้าหมาย ขณะเดียวกันอวัยวะส่วนอื่นๆ รอบๆ เนื้อมะเร็ง ได้รับผลกระทบข้างเคียงน้อยมาก นอกจากนี้เครื่อง Varian ยังปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง เพราะใช้ไฟฟ้าให้เกิดรังสี

ชีวิตพลิกผัน จากนักศึกษาหนุ่มปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล และความตั้งใจลุ่มหลงการสืบสวนสอบสวน หักเหให้เขาไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านนิติวิทยาศาสตร์ (พิสูจน์ศพ) แต่จังหวะของงานพิสูจน์การเสียชีวิตช่วงนั้นยังไม่บูม "สมพงษ์" จึงใช้ความรู้ด้านรังสีเทคนิคเข้าทำงานที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้เพียงปีเศษเท่านั้น

สมพงษ์ เล่าว่า ความกดดันนำพาให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป ช่วงที่ทำงานโรงพยาบาล เห็นชีวิตคนป่วยโรคมะเร็งที่มารักษารังสี แต่ละคนมาอาการหนักแล้ว แต่ก็ไม่เคยคิดไม่ช่วยเหลือ ความสุขของผมปรารถนาให้หายป่วย แต่ช่วงจังหวะที่รอตำแหน่งทางการแพทย์ บังเอิญมีคนมาชวนเป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์ เลย



สมพงษ์

ทิ้งอาชีพนี้มาเป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์ที่บริษัท ไพรม์ เมดิคอล (Prime Medical) เป็นบริษัทคนไทย นำเข้าเครื่องฉายแสง Varian เครื่องแรกขายและติดตั้งที่โรงพยาบาลรามาริบัติ และเครื่องที่ 2 กำลังตามมาที่โรงพยาบาลศิริราช แต่เกิดปัญหาขึ้นซะก่อนจึงลาออกจากไพรม์ เมดิคอล

“ผมมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ ได้มองเห็นพัฒนาการของเครื่องฉายแสงรักษามะเร็ง และจำนวนผู้ป่วยมะเร็ง ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี จึงหะเดียวกับที่ “วรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์” (หุ้นส่วนBIZ ในปัจจุบัน) เพื่อนร่วมงานที่เป็นวิศวกร ได้รับการติดต่อให้เป็นตัวแทนขายเครื่อง Varian จึงชักชวนกันออกมาเปิดบริษัท บีซีเนสอะโลเม้นท์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท นำเข้าและติดตั้งเครื่องฉายแสงรักษาโรคมะเร็ง ปัจจุบันบริษัทนี้เปิดมาแล้ว 16 ปี ภูมิใจที่มีวันนี้ ที่ตลาด เอ็ม เอ ไอ ให้โอกาสบริษัทขนาดเล็ก เข้ามาร่วมทุนขยายกิจการ”

สมพงษ์ ทิ้งท้ายว่า สิ่งสำคัญสำหรับการบริหารธุรกิจให้เติบโตได้ ต้องมีสัจจะ ความน่าเชื่อถือ เป็นเรื่องสำคัญมากที่ให้กับลูกค้า ซึ่งเขาพยายามบอกพนักงานขายเสมอๆ ว่า อย่าเป็นมิสเตอร์ เยสแมน (MR.Yes Man) แต่หวังจะขายของได้แล้วตามแก้ปัญหาที่หลัง เพราะโครงการมูลค่าสูง ไม่ได้คือไม่ได้ ถึงเงินจะมาก แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องจบ และหากมีการรับปากแล้วต้องทำ จะขาดทุนหรือกำไรน้อยก็ตาม

...สัจจะความน่าเชื่อถือ ที่ทำให้ BIZ เติบโตได้ รับความไว้วางใจมาตลอด 16 ปี จนถึงวันก้าวย่างเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 28 ก.ค.นี้ อย่างภาคภูมิใจ...สมพงษ์ กล่าวไว้ 🍀